



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ช่อง 8 กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>นำร่องปลูกกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว ภายหลังสธ.ออกกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2560 โดยรมว.สธ.สามารถอนุญาตให้มีการเพาะปลูกพืชกัญชาเพื่อสกัดเป็นยารักษาโรคในพื้นที่ที่รัฐมนตรีกำหนด นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ก.พ. สภาเกษตรกรฯ มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครลงพื้นที่พูดคุยและคัดเลือกเกษตรกรร่วมทำโครงการปลูกกัญชา โดยใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ในเขตทหาร จ.สกลนคร เป็นพื้นที่นำร่อง เพราะเป็นแหล่งกำเนิดพืชกัญชาที่ดีที่สุดในอดีต พร้อมทั้งต้องตั้งกรรมการควบคุมให้ใกล้ชิด เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีหลักปฏิบัติที่ดี มีจริยธรรมสูง โดยในวันที่ 8-9 ก.พ. สภาเกษตรกรฯ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ป.ป.ส. อย. ได้จัดเวทีวิชาการเรื่องกัญชาเป็นยารักษาโรค จากนั้นเดือนมี.ค. สภาเกษตรกรฯ จะจัดเวทีวิชาการเรื่องพันธกรรมของกัญชา</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า เรื่องของกัญชา ขณะนี้ยังเป็นการนำมาใช้เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับยารักษาโรคเท่านั้น ซึ่ง สธ.ต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้ง เนื่องจากกัญชายังถือเป็นยาเสพติด ส่วนการปลูกกัญชายังไม่ทราบ เพราะสธ.ดูแลเรื่องการวิจัยทางยาเท่านั้น</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท.</p>	<p>อุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ต จ.พังงา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยกรณีเรือสปีดโบ๊ตระเบิดและเกิดไฟลุกไหม้ บริเวณเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ว่า ยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่รพ. 7 ราย ทุกรายอาการปลอดภัย และได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด แยกเป็น จ.ภูเก็ต 4 ราย ได้แก่ รพ. วชิระภูเก็ต 1 ราย มีแผลไฟไหม้ร้อยละ 40 อยู่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม อาการดีขึ้น มีไข้ต่ำๆ ใหยาปฏิชีวนะ ยังไม่ปรากฏอาการติดเชื้อ แผลจะดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อน จะย้ายออกไปอยู่ห้องพิเศษ หากแผลแห้งดีและไม่มีความเสี่ยงจะสามารถกลับประเทศได้ สำหรับ ผู้บาดเจ็บที่รพ.กรุงเทพภูเก็ต 1 ราย และรพ.อบจ.ภูเก็ต 1 ราย อาการปลอดภัยดี</p> <p>จ.กระบี่ 3 ราย อยู่รพ. กระบี่ 1 ราย เป็น กัปตันเรือ มีแผลไฟไหม้ร้อยละ 50 ใช้เครื่องช่วยหายใจ อยู่ในห้องไอซียู อาการทั่วไปไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด อีก 2 ราย รักษาตัวที่ รพ. กระบี่นครินทร์ อาการไม่สาหัส ได้กำชับให้ นพ.สสจ. อำนวยความสะดวกญาติผู้บาดเจ็บ และการติดต่อสื่อสารประสานงานกับสำนักงานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ด้าน นพ.สุนทร ฟองฟุง รองผอ.รพ.กระบี่นครินทร์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนทั้ง 2 รายต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดในห้องไอซียู เนื่องจากมีแผลถูกไฟลวก มากกว่า 50% แต่โดยภาพรวมอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับ คาดว่าต้องพักรักษาตัวไม่ต่ำกว่า 20 วัน</p>
<p>ข่าวสด M2F กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สปริงนิวส์</p>	<p>ก๊าซแอมโมเนียรั่ว</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์กู้ชีพพราการและจนท.สาธารณสุข ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุวงเวียน แสบตา แน่นหน้าอก อาเจียน หน้ามืด เนื่องจากก๊าซแอมโมเนียรั่วจากห้องเย็นแช่แข็งปลา ภายในบริษัท สหไทยห้องเย็น ย่านบางปู จ.สมุทรปราการ คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากวาล์วเกิดเสื่อมสภาพ จนทำให้ซารุด</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร อย. กล่าวว่า การยกร่างกฎหมายห้ามนำส่วนประกอบอาหารที่มีไขมันทรานส์มาประกอบอาหาร ห้ามเติมสารไฮโดรเจนลงในกระบวนการผลิตน้ำมัน คาดว่าจะประกาศใช้เดือน มิ.ย. 2561 และมีผลบังคับใช้หลังจากออกประกาศ 1 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับสูตร โดยสามารถมีไขมันทรานส์ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อ 1 หน่วยบริโภค ซึ่งที่ผ่านมาอย.ได้เรียกผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ผู้ผลิตเนย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ข่าว มาการีน ผู้ผลิตน้ำมันที่เป็นส่วนประกอบของเบเกอรี่ โดนัทต่างๆ และผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ ขนาดใหญ่ที่มีผู้ประกอบการรายย่อยรับไปขายต่อ มาทำความเข้าใจและขอความร่วมมือไม่ให้เติมไฮโดรเจนบางส่วนโดยเด็ดขาดแล้ว</p> <p>ด้าน พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า จากการทำวิจัยของสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล โดยตรวจสอบอาหาร 153 ตัวอย่าง ในกลุ่มโดนัท เบเกอรี่ มาการีน เนยขาว ในปี 2560 พบว่ามีไขมันทรานส์มากกว่า 0.5 มิลลิกรัม และไขมันอิ่มตัวเกิน 5 กรัมต่อ 1 หน่วยบริโภค ทั้งนี้ การกินน้ำมันทุกชนิดในปริมาณที่มากเกินไป แม้จะเกิดไขมันทรานส์น้อย ก็มีความเสี่ยงโรคมะเร็ง โรคหัวใจได้</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน</p>	<p>บริการโรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ขยายบริการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อดูแลรักษาโรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่นครอบคลุมทั้ง 4 ภาค คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และ กทม. ปีนี้เน้นการเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะ 4 กลุ่มโรคที่พบมากในอันดับต้นๆ และมีผลต่อการเรียน ได้แก่ โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และปัญหาสุขภาพจิตจากยาเสพติด</p> <p>พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า สถาบันฯ ได้นำเทคโนโลยีสันทนาการ มาให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก เป็นห้องฝึกประสาทการรับรู้ความรู้สึกของผู้ป่วย โดยใช้แสง สี เสียง และกลิ่น ส่งเสริมและกระตุ้นประสาทรับรู้พื้นฐานที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ การมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น การรับรส กายสัมผัส การทรงตัว และการรับรู้ของเอ็นกระดูกและข้อต่อ ช่วยให้เด็กอาการสงบ ผ่อนคลาย มีการรับรู้ การเรียนรู้ รวมถึงมีสมาธิขึ้น ขณะนี้ให้บริการได้ 12 เตียง เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากร ได้เร่งรัดเพิ่มบริการห้องพิเศษอีก 10 ห้อง และมีผู้ปกครองร่วมดูแล โดยจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำมาใช้ดำเนินการในส่วนนี้ มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนเม.ย. 2561 ประชาชนสามารถบริจาคได้ที่กองทุนพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น หมายเลขบัญชี 405-0-81379-3 หรือติดต่อที่หมายเลข 0-4391-0770-1 ต่อ 1206, 1215</p> <p>-กล่าวว่า ผลสำรวจจากกรมสุขภาพจิตทำให้เห็น ว่ามีเด็กไทยป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นนับล้านคน นำไปสู่การบูรณาการร่วมระหว่างพ่อแม่ ครู และแพทย์ ในการติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตปกติได้อย่างเหมาะสม โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาในขั้นตอนสุดท้าย คาดว่าจะนำมาทดลองใช้ในพื้นที่ตัวอย่างภายในเดือนเม.ย.นี้ หากสำเร็จพร้อมนำไปใช้ทั่วประเทศ</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>10 พืชสมุนไพรประจำบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำคู่มือ 10 พืชสมุนไพรประจำบ้าน เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ ได้แก่ กระเพราแดง ชิง ตะไคร้ ข้าวปลู บัวบก ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะระขี้นก ว่านหางจระเข้ และสระแหน่ ซึ่งสมุนไพรดังกล่าวสามารถหาซื้อได้จากท้องตลาดและปลูกได้เองที่บ้าน</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>หลักกินอาหาร 2:1:1</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่จนถึงขณะนี้ ประชาชนยังคงจัดงานสังสรรค์ มักจะมีเค้ก คุกกี้ ช็อกโกแลต ขนมหวาน อาหารทอด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อกินปริมาณมากจะทำให้น้ำหนักเพิ่ม ไขมันในเลือดสูง เสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ควรควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้แบบจำลองอาหาร หรือเมนู 2:1:1 โดยแบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน สองส่วนแรกเป็นผักสดชนิดต่างๆ หรือผักสุกมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป อีกส่วนหนึ่งเป็น ข้าว แป้ง ควรเลือกที่ไม่ขัดสี และส่วนสุดท้ายเป็นโปรตีน เน้น ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และที่สำคัญ ต้องลด หวาน มัน เค็ม</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุขภาพ</p>	<p>จัดฟันแฟชั่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการสบฟัน ผิดปกติ ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น ต้องมีทันตแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน แต่ปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจผิดกฎหมายลักลอบบริการจัดฟันแฟชั่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ซื้อได้จากร้านค้าออนไลน์ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น ควรได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีการประเมินก่อนการรักษา เพราะการจัดฟันเป็นการรักษาที่ใช้ระยะเวลานาน เครื่องมือใช้ต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ ขั้นตอนในการติดอุปกรณ์จัดฟัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ต้องใช้نايةทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ หากเกิดปัญหาจากการจัดฟันออนไลน์และจัดฟันแฟชั่น หรือร้านที่ไม่ได้มาตรฐาน ต้องรีบพบทันตแพทย์เพื่อรักษาและแก้ไขทันที</p>
<p>มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน</p> <p>มติชน</p>	<p>ครีมทาผิวขาว</p> <p>-เสนอบทความ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงกรณีมีหญิงสาวจำหน่ายครีมทาผิวขาวผ่านโซเชียลมีเดียว่า ปัจจุบันมีการจำหน่ายครีม เครื่องสำอางทางออนไลน์กัน มาก ทำให้มีผู้หลงเชื่อซื้อมาใช้เพราะหาซื้อได้ง่าย ประกอบกับค่านิยมของสังคมให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตา ทำให้เรื่องความสวยความงามเป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งภาคราชการต้องรวดเร็วในการรับมือ โดยเฉพาะในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชน หากหน่วยงานมีการมอนิเตอร์ตลอดเวลา จะทำให้ธุรกิจฉวยโอกาส เหล่านี้อดน้อยลง แต่ถ้ารอให้ผู้เสียหายมาร้องเรียนประชาชนจะกลายเป็นเหยื่ออย่างไม่รู้จบสิ้น</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. เดือนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาว่าอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง ครีม/เครื่องสำอางทุกชนิดไม่สามารถเปลี่ยนผิวสีดำให้ขาวได้ เพียงแต่ทำให้เม็ดสีของผิวหนังจางลง การใช้ผลิตภัณฑ์ทุกครั้งควรตรวจสอบเลขจดแจ้งจากเว็บไซต์ของ ออย. หรือผ่าน ออย.สมาร์ท แอปพลิเคชัน และควรเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ สอบถามได้ที่สายด่วน ออย. 1556</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)</p> <p>-เสนอข่าว จากการเสวนา “ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำคัญไฉน” ในการประชุมวิชาการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10</p> <p>ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยมักค้นหาจากอินเทอร์เน็ต และ ได้คำตอบที่ไม่ใช่อาการหรือวิธีการรักษาโรค ที่แท้จริง และไม่มีหน่วยงานใดตอบหรือยืนยันความถูกต้องอย่างทันที่ ส่วนในพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านยังคงมีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมที่ช่วยรักษาอาการต่างๆ ความรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นหัวใจหลักของงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค</p> <p>พิรพล อนุตรโสตถี ผู้ผลิตและพิธีกรรายการชีวิตรักก่อนแซร์ สำนักข่าวไทย อสมท กล่าวว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ที่คนมักเข้าใจและส่งต่อกันแบบผิด ๆ กว่าร้อยละ 80 คือข้อมูลสุขภาพ 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การหลอกลวงทางดิจิทัล เช่น ข้าวปลอม แอคเคาต์ปลอม เว็บไซต์ปลอม รวมถึงการขายยา/ผลิตภัณฑ์ปลอม 2.การใช้ศัพท์วิชาการที่ต่างกันของแพทย์ต่างแผน ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน เช่น ล้างไต ในแพทย์แผนไทยคือการขับปัสสาวะ ส่วนแพทย์แผนปัจจุบันคือการฟอกเลือดบำบัดทดแทนไต และ 3.การที่แพทย์ให้ความเห็นต่างกัน</p> <p>ด้าน ผศ.เนตรนภา ชุมทอง กรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้าน กล่าวว่า จากการสำรวจความรู้สุขภาพของคนชนชั้นล่างเขตเมือง ใน 4 อาชีพ ได้แก่ แม่ค้าขายของริมถนน จักรยานยนต์รับจ้าง แม่บ้าน outsource และพนักงานรักษาความปลอดภัย พบว่า มีความรู้ด้านสุขภาพต่ำ เมื่อมีปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่มักซื้อยากินเอง เนื่องจากหากหยุดงานจะไม่มีรายได้ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกับศูนย์เรียนรู้ สสส. หลายครั้ง ได้รับการตอบรับจากประชาชนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่สนใจทักษะการดูแลตนเอง โดยมูลนิธิใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์และยูทูบ ซึ่งสสส.ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนทุกช่องทาง</p> <p>ด้าน นพ.เกษม เวชสุธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กทม. กล่าวว่า สธ. มีแผนสำรวจสถานการณ์ความรู้ด้านสุขภาพของคนไทย พัฒนาชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น เพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ตลอดจนพัฒนาให้เกิดชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ สถาบันการศึกษา สถานที่ทำงานและโรงงานต่างๆ เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย จัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2561 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรวิชาชีพ สมาคม มูลนิธิ นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>สพฐ.สร้างนักจิตวิทยาโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. นำร่องโครงการ “นักจิตวิทยาโรงเรียน” ใน 26 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำนักจิตวิทยาเข้าไปแบ่งเบาภาระครู รวมทั้งปรับทัศนคติให้เด็กพร้อมกลับสู่ห้องเรียน ในกรณีที่เด็กอาจประสบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเติมเต็มศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน พร้อมเร่งกระจายให้ครบทั่วประเทศ โดยในระยะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เร่งด่วน จะพัฒนาศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่ให้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน ซึ่งโครงการนักจิตวิทยาโรงเรียนต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.สาธารณสุข ก.พัฒนาสังคมฯ รวมถึงภาคเอกชน
ไทยรัฐ	บริจาคสร้างตึกทันตกรรม -เสนอข่าว นพ.สุสันต์ พัทธธรรมนิก ผอ.รพ.ท่าช้าง เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารทันตกรรม รพ.ท่าช้าง งบประมาณการก่อสร้าง 1.8 ล้านบาท โดยมีพระราชสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพิบูลทอง เป็นประธานในการช่วยระดมทุน บริจาคได้ในนามกองทุนพัฒนารพ.ท่าช้าง เลขที่บัญชี 020037216072 ธนาคารออมสิน สาขาท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ข่าวสด	อากาศหนาวเสียชีวิต -เสนอข่าว สก.เมือง จ.อุดรธานี รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ที่บ้านเลขที่ 92 ม.10 บ้านคำกั้ง ต.บ้านจั่น คือ นายประมวล สิงห์กันยา อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป สอบสวนทราบว่า ผู้ตายชอบดื่มเหล้าทุกวัน เมื่อวานพบว่าอากาศหนาวจึงดื่มหนัก คาดว่าอากาศเย็นมากและผู้ตายดื่มเหล้าเกินขนาด ทำให้ช็อกจนเสียชีวิต
ผู้จัดการออนไลน์	วิธีใช้น้ำยาบ้วนปาก -เสนอข่าว เฟซบุ๊กเพจ โกลัสมอ “ฟิน” โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการใช้น้ำยาบ้วนปาก โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกและทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย จากแผ่นพับวันทันตสาธารณสุขโลก ว่า ควรใช้แบบผสมฟลูออไรด์เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันฟันผุ ไม่ควรบ้วนหลังแปรงฟัน 30 นาที ไม่ควรบ้วนน้ำเปล่าตาม ไม่ควรดื่มน้ำหรือทานอาหารตามใน 30 นาที วิธีที่ดีที่สุดคือ การแปรงฟันแบบขยับปิดร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน จะช่วยให้ไม่มีโรคฟันผุ โรคเหงือก และไม่มีการกลืนปาก
โพสต์ทูเดย์	พัฒนามาตรฐานศูนย์ทดสอบและห้องปฏิบัติการ -เสนอข่าว นายเนเรศ ดำรงชัย ผอ.ทีเซล (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ทีเซลยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ในประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย อุตสาหกรรมยา กลุ่มเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขับเคลื่อนและสร้างมาตรฐานศูนย์ทดสอบและห้องปฏิบัติการในไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างบุคลากรและการให้ทุน
เว็บไซต์แนวหน้า	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว จากการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่ พ.ศ.2558 พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้น จัดเป็นพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงสูง ต้องเร่งป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2562 นายประเทือง ราษฎร์ศิริ สสอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า หลักการ ป้องกันสุนัขกัด 5 ย. คือ 1.อย่าเหยยให้สุนัขโมโห 2.อย่าเหยยบทาง หั้ว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ 3.อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4.อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกิน 5.อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ หากถูกกัดหรือข่วนต้องล้างแผลด้วยสบู่หรือน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ทายาเบตาดีน และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว
พิมพ์ไทย	โครงการแก้ไขปัญหาวัดโรค -เสนอบทความ สสจ. กาญจนบุรี ร่วมกับสโมสรโรตราเริ่มณีกาญจนบุรี แดลงข่าวโครงการแก้ไขปัญหาวัดโรคจังหวัดกาญจนบุรีสู่เป้าหมายการยุติวัดโรคของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วยร้อยละ 12.5 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2564 เน้น 5 เรื่อง 1 .เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัดโรคและผู้ป่วยวัดโรคให้ครอบคลุม 2.ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัดโรค 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.สร้างกลไกการบริหารอย่างยั่งยืน 5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการป้องกันดูแลรักษาวัดโรค โดยดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ เมืองไทยปลอดวัดโรค และยุติปัญหาวัดโรคภายในปี 2575
กรมประชาสัมพันธ์	โครงการรพ.อาหารปลอดภัย -เสนอข่าว รพ.ตรัง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 แห่งที่เป็นต้นแบบในโครงการรพ.อาหารปลอดภัย ลงนามความร่วมมือกับ 9 หน่วยงาน ขับเคลื่อนรพ.อาหารปลอดภัยต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่เข้ารับบริการ
เดลินิวส์	อุบัติเหตุจากโรคลมชัก -เสนอข่าว เกิดเหตุรถชนกันหลายคันบริเวณวงเวียนห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง ผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นคนขับรถ คันเกิดเหตุ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ชื่อ นายไกรฤกษ์ พงษ์ประเสริฐ อายุ 63 ปี คาดว่าเกิดอาการชักเกร็งด้วยโรคประจำตัวกำเริบอย่างกะทันหัน ทำให้ควบคุมรถไม่อยู่
ข่าวสด ไอเอ็นเอ็น MThai.com	เผารถเข็นผู้ป่วยรพ.อุดรฯ -เสนอข่าว สภ.เมืองอุดรธานีนำกำลังสายตรวจ 191 ตรวจสอบเหตุ ชายเมาสุราคลุ้มคลั่งก่อเหตุเผาเตียงรถเข็นผู้ป่วยในรพ.อุดรธานี ชื่อ นายนันทพงศ์ แก้วจันทร์ อายุ 39 ปี ซึ่งถูกรปภ.ของรพ.ควบคุมตัวไว้พร้อมไฟแช็ก 2 อัน มีเตียงเข็นผู้ป่วยเสียหาย 1 เตียง ให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านั้นตั้งต๊ะเหล็กกับญาติของผู้ป่วยที่มาเฝ้าไข้ จน ตอนเช้านี้ได้เข้ามาในรพ.เพื่อหาคนที่นั่งต๊ะเหล็กด้วยกัน แต่ทะเลาะกับรปภ. จึงเอาไฟแช็กไปจุดเผาเตียงรถเข็นผู้ป่วย ถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวสด	การรับประทานแคลเซียม -เสนอข่าว รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา เมธีวิจัยสกว. เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง หรือเสริมแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาด ซึ่งแคลเซียมที่มากเกินไปจะไปลดประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียม ดังนั้น ควรแบ่งรับประทานครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เช่น มื้อละ 250-300 มิลลิกรัม จะทำให้ร่างกายจะได้รับแคลเซียมในปริมาณที่มากกว่าการรับประทานครั้งละมากๆ นอกจากนี้ เหล็กยังเป็นแร่ธาตุที่อาจขัดขวางการดูดซึมแคลเซียม และการรับประทานแคลเซียมในปริมาณ สูงร่วมกับธาตุเหล็ก จะทำให้การดูดซึมเหล็กลดลงเช่นกัน
กรุงเทพธุรกิจ	พนมเปญดันท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ -เสนอข่าว บริษัทชั้นนำ 2 แห่งในกัมพูชา ร่วมบริษัทที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพในไทยตั้งศูนย์การแพทย์คุณภาพสูงในกรุงพนมเปญ ตามแผนผลักดันให้เมืองหลวงของกัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แห่งอาเซียน เป้าหมายเบื้องต้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพให้เข้ามาในกัมพูชามากขึ้น



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch